



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๓ (สงขลา) ส่วนอำนวยการ โทร. ๐ ๗๔๒ ๐๕๙๙๐

ที่ ทส.๑๖๒๖.๑๑/ว ๒๕๖๓ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนอัตรากำลังข้าราชการปฏิบัติงานส่วนจัดการที่ดินป่าไม้

- เรียน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน
ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
ผู้อำนวยการส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สงขลา
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สตูล
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ปัตตานี

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๓ (สงขลา) ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักบริหารกลาง
ที่ ทส.๑๖๐๑.๓/ว ๔๗๘๓ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนอัตรากำลังข้าราชการ
ปฏิบัติงานส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ มาเพื่อทราบและพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด
เอกสารได้ที่เว็บไซต์สำนักฯ <http://www.forest.go.th/songkhla13/> หัวข้อหนังสือเวียน

(นายเจษฎา เจษฎากินันท์)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง ส่วนการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๖๒๘

ที่ ทส ๑๖๐๑.๓/ว ๕๗๘๓ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนอัตรากำลังข้าราชการปฏิบัติงานส่วนจัดการที่ดินป่าไม้

เรียน ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก
ผู้อำนวยการกองการอนุญาต
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ - ๑๓
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
ผู้อำนวยการกลุ่มงานจริยธรรม

สำนักบริหารกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก ที่ ทส ๑๖๓๐.๒๐๓/๓๔๕๘ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนอัตรากำลังข้าราชการปฏิบัติงานส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ เรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเวียนให้ข้าราชการในสังกัดที่มีความสนใจและประสงค์จะไปช่วยปฏิบัติราชการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก เพื่อทราบและพร้อมนี้หากหน่วยงานใดไม่ขัดข้องที่จะให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก ขอให้หน่วยงานแจ้งรายชื่อมายังสำนักบริหารกลาง ภายในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง



บันทึกข้อความ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 เลขที่ ๒๒ ศ.ค. ๒๕๖๕
 วันที่ ๐๕ ธ.ค. ๒๕๖๕

ส่วนราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ โทร. ๐ ๕๕๓๒ ๒๖๑๒
 ที่ ทส ๑๖๓๐.๒๐๓/๐๙๕๕๘ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนอัตรากำลังข้าราชการปฏิบัติงานส่วนจัดการที่ดินป่าไม้

ส่วนการเจ้าหน้าที่
 เลขที่ ๕๖๐๘
 วันที่ ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๕

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้ (ผ่านผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง)

ด้วยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก ได้รับหนังสือส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ที่ ทส ๑๖๓๐.๒๐๓/๒๒๓๗ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ รายงานว่าในปัจจุบันอัตรากำลังของส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ มีบุคลากรที่เป็นข้าราชการปฏิบัติงานประจำส่วนฯ จำนวนเพียง ๓ ราย ประกอบด้วยข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ จำนวน ๑ ราย ตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ จำนวน ๑ ราย และตำแหน่งนายช่างสำรวจ จำนวน ๑ ราย อีกทั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา มีข้าราชการในสังกัดส่วนฯ เสียชีวิต ๑ ราย ส่งผลทำให้ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก ขาดอัตรากำลังข้าราชการที่จะปฏิบัติงานตามภารกิจสำคัญที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนข้าราชการมาปฏิบัติงานทดแทน ประกอบกับในส่วนของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก ยังไม่เคยได้รับการสนับสนุนอัตรากำลังข้าราชการบรรจุใหม่ จึงทำให้ขาดแคลนอัตรากำลังข้าราชการที่จะให้การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจเป็นอย่างมาก

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก ขอเรียนว่า ในการปฏิบัติภารกิจของส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก จะเป็นการปฏิบัติภารกิจหลักและรับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการที่ดินป่าไม้ การจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้ของราษฎร การกำหนดเขตที่ดินป่าไม้ จัดทำฐานข้อมูลแนวเขตที่ดินป่าไม้ ตรวจสอบการใช้ประโยชน์พื้นที่ของราษฎร การบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่ป่าในรูปแบบของป่านันทนาการ รวมทั้งดำเนินการเพื่อการประสานการปฏิบัติในด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายป่า และประสานงานการอนุญาตและให้บริการด้านป่าไม้ ซึ่งส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก ได้รับผิดชอบการปฏิบัติตามภารกิจหลัก และหน้าที่รับผิดชอบดังกล่าว ในพื้นที่ ๒ จังหวัด คือ พื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ มีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่รับผิดชอบปฏิบัติงานทั้ง ๒ จังหวัด รวมทั้งสิ้น ๒๙ ป่า เนื้อที่รวม ๔,๙๐๘,๑๙๙ ไร่ และโดยเฉพะอย่างยิ่งยังคงต้องรับผิดชอบดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง ๒ จังหวัด ภายใต้กรอบมาตรการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รวมทั้งยังมีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ต้องดำเนินการตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทข.) ทั้ง ๒ จังหวัด ตามกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ๓, ๔, ๕ รวมจำนวน ๓๕ พื้นที่ป่า เนื้อที่รวม ๔๘๘,๓๐๕ ไร่เศษ ซึ่งการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลดังกล่าว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยเร่งด่วน

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจด้านการจัดการที่ดินป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กรมป่าไม้กำหนด และการดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานที่เป็นการตอบสนองต่อนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลได้อย่างทันการณ์ ครบถ้วน สำนักจัดการ

สำเนาถูกต้อง

(ลายเซ็น)

(นางสาวศรีวิภา หับจัน)
 นักวิชาการบุกรุกและรักษาป่า

ทรัพยากร...

ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ขอรับการสนับสนุนอัตรากำลังข้าราชการ
จากกรมป่าไม้ และขอได้โปรดพิจารณาจัดอัตรากำลังข้าราชการเพื่อมาสนับสนุนการปฏิบัติราชการในภารกิจ
ด้านจัดการที่ดินป่าไม้ประจำสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายทรงศักดิ์ กิตติธำมณ)

ส่ง สบก. (ส่วนการเจ้าหน้าที่)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก

(นายบัณฑิต วงศ์เสนาบุรุษ)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

๒๒ ส.ค. ๒๕๖๕

ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

(นางสาวมุกตภา นิมอนงค์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนการเจ้าหน้าที่

๒๓ ส.ค. ๒๕๖๕

คุณวาท ธรรม

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวศรีฐา ทับชั้น)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๕

(นางสาวศรีฐา ทับชั้น)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ